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PTT	ลดแผนลงทุนปี	61	เป็น	2.21	แสนลบ.		

จากเดิม	2.46	แสนลบ.	/หนุน	GPSC	ซื้อ	GLOW

หุ้นใหญ่	NDR	ใช้สิทธิ์แปลง	NDR-W1	

ท่ีราคา	2.93	บาท	เผยเป็นไปตามสัญญา

เข้าซื้อกิจการ	FKRMM

	 ผู้ถือหุ้นใหญ่	NDR	แห่ใช้สิทธิ์แปลงสภาพ	NDR-W1	ที่ราคา	2.93	

บาท	อัตราการใช้สิทธิ	1	หน่วยใบส�าคัญแสดงสิทธิต่อ	1.03	หุ้นสามัญ	

ตามสัญญาเข้าซื้อกิจการ	FKRMM	ขณะที่สามารถใช้สิทธิ์ได้อีกครั้ง	เป็น

ครั้งสุดท้ายในวันที่	22	ธันวาคม	2561	

	 นายชัยสิทธิ์	สัมฤทธิวณิชชา	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	เอ็น.ดี.รับ

เบอร์	จ�ากัด	(มหาชน)	(NDR)	เปิดเผยว่า	ตามที่บริษัทฯได้จัดสรรใบส�าคัญ

แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท	เอ็น.ดี.รับเบอร์	จ�ากัด	(มหาชน)	

รุ่นที่	1	(NDR-W1)	ให้ผู้ถือหุ้นเดิมจ�านวน	107,449,454	หน่วย	จัดสรรให้

แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในอัตรา	1.03	หุ้นสามัญเดิมต่อใบ

ส�าคัญแสดงสิทธิ	1	หน่วย	ซึ่งผู้ถือใบส�าคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิครั้ง

ที่	3	ในวันที่	15	มิถุนายน	2561	ที่ผ่านมา	

	 โดยปรากฎรายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ใช้สิทธิแปลงสภาพดังนี้	ครอบครัว

สัมฤทธิวณิชชา	1.นายชัยสิทธิ์	สัมฤทธิวณิชชา	จ�านวน	NDR-W1	ที่ใช้

สิทธิ	5,000,000	หน่วย	ถือหุ้นสัดส่วน	23.69%	2.นางนิตยา	สัมฤทธิ

วณิชชา	จ�านวน	NDR-W1	ที่ใช้สิทธิ	4,200,000	หน่วย	ถือหุ้นสัดส่วน	

22.70%	3.นางธัญญรัตน์	สัมฤทธิวณิชชา	จ�านวน	NDR-W1	ที่ใช้สิทธิ	

800,000	หน่วย	ถือหุ้นสัดส่วน	5.01%	และ	CRSB	จ�านวน	NDR-W1	ที่ใช้

สิทธิ	20,000,000	หน่วย	ถือหุ้นสัดส่วน	24.83%	รวมการใช้สิทธิทั้งหมด	

30,000,000	หน่วย	แปลงเป็นหุ้นทั้งสิ้น	30,900,000	หุ้น	เป็นจ�านวน

เงิน	90,537,000	บาท	ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขการเข้าซื้อกิจการของ	Fung	

Keong	Rubber	Manufactory	(Malaya)	Sdn.Bhd.	(FKRMM)

	 ทั้งนี้	จะมีการก�าหนดใช้สิทธิแปลงสภาพได้อีก	ครั้งสุดท้าย	คือวัน

ที่	22	ธันวาคม	2561	ซึ่งตรงกับวันที่ใบส�าคัญแสดงสิทธิ	มีอายุครบ

ก�าหนด	2	ปี	นับแต่วันที่ออกและเสนอขายใบส�าคัญแสดงสิทธิ	ในกรณีวัน

ที่ก�าหนดการใช้สิทธิไม่ตรงกับวันท�าการ	ให้เลื่อนวันก�าหนดใช้สิทธิในแต่ละ

ครั้งเป็นวันท�าการสุดท้าย	ก่อนหน้าวันก�าหนดการใช้สิทธิดังกล่าว

	 นายเทวินทร์	วงศ์วานิช	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่	บริษัท	ปตท.	จ�ากัด	(มหาชน)	(“ปตท.”)	PTT	เปิด

เผยว่า	คณะกรรมการ	ปตท.	ในการประชุมครั้งที่	6/2561	เมื่อวันที่	

15	มิถุนายน	2561	ได้ทบทวนแผนการลงทุน	และอนุมัติให้ปรับลด

แผนการลงทุนปี	2561	จาก	246,613	ล้านบาทเป็น	221,294	ล้านบาท	

โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับลดแผนการด�าเนินงานการลงทุนในธุรกิจ

น�้ามันและธุรกิจท่อส่งก๊าซธรรมชาติ

	 ทั้งนี้เพื่อให้การจัดทางบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	และ

สอดคล้องกับการดาเนินงานและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

	 นอกจากนี้	PTT	แจ้งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่	15	

มิ.ย.61	มีมติสนับสนุนบมจ.โกลบอล	เพาเวอร์	ซินเนอร์ยี่	(GPSC)	

ซึ่งเป็นบริษัทลูก	ในการเข้าท�าธุรกรรมการได้มาซึ่งหุ้นในบมจ.

โกลว์	พลังงาน	(GLOW)	ทั้งทางตรงและทางอ้อม	จ�านวนทั้งสิ้น	

1,010,976,033	หุ้น	(คิดเป็นร้อยละประมาณ	69.11	ของหุ้นที่ออกและ

จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมด)	จากกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ	GLOW	และ

ธุรกรรมการท�าค�าเสนอซื้อหุ้นที่เหลือทั้งหมดของ	GLOW	อีกจ�านวนทั้ง

สิ้น	451,889,002	หุ้น	(คิดเป็นร้อยละ	30.89	ของหุ้นที่ออกจ�าหน่ายได้

แล้วทั้งหมด)	รวมเรียกว่า	"ธุรกรรมการได้มา"

	 อย่างไรก็ดี	ปตท.	เข้าใจว่า	GPSC	อยู่ในขั้นตอนของการเจรจา

สัญญาซื้อขายหุ้นกับกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ	GLOW	ซึ่ง	ณ	ปัจจุบัน

ยังไม่มีข้อยุติ	และอยู่ในระหว่างการขออนุมัติจากที่ประชุมคณะ

กรรมการของ	GPSC	เพื่อการเข้าท�าธุรกรรมการได้มา	ในระหว่างนี้	

ปตท.	ขอให้ผู้ลงทุนใช้วิจารณญาณในการใช้ข้อมูลตามข่าวที่เผยแพร่

ตามสื่อต่าง	ๆ	และแนะน�าให้รอการเปิดเผยข้อมูลจากบริษัทจดทะเบียน

ที่เกี่ยวข้องภายหลังจากที่มีความคืบหน้าที่ชัดเจนแล้ว
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SCC	เผยโครงการขยายก�าลังการผลิต	

ของมาบตาพุดโอเลฟินส์	คาดเสร็จภายใน	Q2/64

บอร์ด	TMI	อนุมัติซื้อหุ้นโครงการโรงไฟฟ้า

ก๊าซชีวภาพ	ขนาด	1.4	เมกกะวัตต์	คาดท�า	

Due	Diligence	ภายในก.ค.น้ี

	 นายธีระชัย	ประสิทธิ์รัตนพร	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	ธีระมงคล	

อุตสาหกรรม	จ�ากัด	(มหาชน)	TMI	เปิดเผยว่า	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	

ครั้งที่	4/2561	เมื่อวันที่	15	มิถุนายน	2561	ได้มติมติให้บริษัท	ธีระมงคล	กรี

น	เอนเนอร์ยี	จ�ากัด	ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท	ธีระมงคล	อุตสาหกรรม	

จ�ากัด	(มหาชน)	เข้าซื้อหุ้นเพื่อลงทุนในสัดส่วนร้อยละ	100	กับบริษัท	กรีน	

เซฟวิ่ง	เอนเนอร์ยี่	ไทยแลนด์จ�ากัดโดยจะเข้าท�า	Due	Diligence

	 ส�าหรับเข้าด�าเนินการศึกษาโครงการให้แล้วเสร็จ	โดยการลงทุนนี้

เป็นการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ	ขนาด	1.4	เมกกะวัตต์	โดย

บริษัท	กรีน	เซฟวิ่ง	เอนเนอร์ยี่	ไทยแลนด์	จ�ากัดด�าเนินธุรกิจผลิตและส่ง

ไฟฟ้า	เพื่อจ�าหน่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ซึ่งได้ด�าเนินการจ�าหน่าย

ไฟฟ้ามาตั้งแต่	เดือนพฤษภาคม	2558	จนถึงปัจจุบัน

	 "บริษัท	ธีระมงคล	กรีนเอนเนอร์ยี	จ�ากัด	จะเข้าท�ารายการซือหุ้นสามัญ

ในสัดส่วนร้อยละ	100	ของทุนจดทะเบียนที่เรียกช�าระแล้วของบริษัท	กรีน	

เซฟวิ่ง	เอนเนอร์ยี่ไทยแลนด์	จ�ากัด	จ�านวน	750,000	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้น

ละ	100	บาท	ในราคาหุ้นละ	113.33	บาท	รวมทั้งสิ้น	84,997,500	บาท	จาก	

นายรัตพล	มาศเวชจ�านวน	645,000	หุ้น	น.ส.	เครือฟ้า	กาญจนาธนเกียรติ	

จ�านวน	104,900	หุ้น	และ	น.ส.วีณัสฐกา	กรีฑาวัลย์จ�านวน	100	หุ้น"	

นายธีระชัยกล่าวและว่า	คาดว่าจะเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม	2561

	 เนื่องจากบริษัทได้ท�าสัญญาซื้อขายหุ้น	โดยจ่ายเงินงวดแรก	จ�านวน	5	

ล้านบาท	เพื่อจะเข้าท�า	Due	Diligence	ภายในระยะเวลา	45	วัน	

	 ทั้งนี้หากเข้าด�าเนินการศึกษาโครงการแล้วและพิจารณาแล้วว่าไม่สม

เหตุสมผลในการลงทุนบริษัท	ธีระมงคล	กรีน	เอนเนอร์ยี	จ�ากัด	จะไม่มีการ

ลงทุนใดๆ	ในหุ้นของบริษัท	กรีน	เซฟวิ่ง	เอนเนอร์ยี่	ไทยแลนด์	จ�ากัดและ

ทางผู้ถือหุ้นของบริษัท	กรีน	เซฟวิ่ง	เอนเนอร์ยี่	ไทยแลนด์	จ�ากัด	จะจ่ายเงิน

คืนให้กับบริษัท	ธีระมงคล	กรีน	เอนเนอร์ยีจ�ากัด	จ�านวน	5	ล้านบาท	ภายใน

เดือน	สิงหาคม	2561

	 การเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท	กรีน	เซฟวิ่ง	เอนเนอร์ยี่	ไทยแลนด์	จ�า

กัด	ในครั้งนี้เป็นการขยายธุรกิจพลังงานหมุนเวียน

	 ส่วนแหล่งเงินที่ใช้นั้น	มาจากเงินทุนหมุนเวียน

	 นายรุ่งโรจน์	รังสิโยภาส	กรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัทปูนซิเมน

ต์ไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	(SCC)	เปิดเผยว่า	คณะกรรมการของบริษัท

มาบตาพุดโอเลฟินส์	จ�ากัด	(หรือ	“MOC”)	ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุน

ระหว่างบริษัทเอสซีจีเคมิคอลส์	จ�ากัด	(หรือ	“เอสซีจีเคมิคอลส์”)	ซึ่ง

เป็นบริษัทย่อยที่	SCC	ถือหุ้นทั้งหมด	และบริษัทในกลุ่ม	The	Dow	

Chemical	Company	(DOW)	ประเทศสหรัฐอเมริกา	โดย	SCC	มี

สัดส่วนการถือหุ้นทางอ้อมใน	MOC	ร้อยละ	67	และกลุ่ม	DOWถือหุ้นท

างตรงและทางอ้อมในส่วนที่เหลือทั้งหมดร้อยละ	33	ได้อนุมัติโครงการ

ขยายก�าลังการผลิตของ	MOC	เงินลงทุนประมาณ	15,500	ล้านบาท

	 ส�าหรับโครงการดังกล่าวจะท�าให้	MOC	มีความยืดหยุ่นในการ

เลือกใช้วัตถุดิบ	และสร้างโอกาสในการใช้ก๊าซโพรเพนซึ่งมีต้นทุนต�่าเป็น

วัตถุดิบได้	ก�าลังการผลิตโอเลฟินส์ต่อปีของ	MOC	จะเพิ่มขึ้น	350,000	

ตัน	โดยร้อยละ	85-90	เป็นเอทิลีน	โครงการขยายก�าลังการผลิตนี้

จะด�าเนินการควบคู่ไปกับการด�าเนินงานการผลิตตามปรกติของ	MOC	

และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่	2	ของปี	2564

	 หลังจากโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จ	MOC	จะมีก�าลังการผลิต

โอเลฟิ	นส์รวมต่อปี	2,050,000	ตัน	เทียบกับปัจจุบัน	1,700,000	ตัน	

(เอทิลีน	900,000	ตัน	และ	โพรไพลีน	800,000	ตัน)MOC	เป็นโรงงาน

ปิโตรเคมีขั	้นต้นขนาดใหญ่ระดับ	World	Scale	ซึ่งมีการเชื่อมโยงการ

ผลิตอย่างครบวงจรไปยังโรงงานปิโตรเคมีขั้นปลาย	ตั้งอยู่ที่ต�าบลมาบ

ตาพุด	จังหวัดระยอง	โดยเริ่มเปิดด�าเนินการในเดือนเมษายน	ปี	2553
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ORI	คาดยอดโอนคร่ึงปีหลัง	ดีกว่าคร่ึงปีแรก	

หลังมีคอนโดฯพร้อมโอน	4	โครงการ	

มูลค่า	1.51	หม่ืนลบ.	ม่ันใจรายได้ท้ังปีตามเป้า

SKE	คาดผลงาน	Q2/61	
โตกว่าช่วงเดียวกันปีก่อน	

หลังก�าลังการอัดก๊าซเพ่ิมข้ึนเป็น	620	ตัน/วัน

	 นายจักรพงส์	สุเมธโชติเมธา	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท	
สากล	เอนเนอยี	(จ�ากัด)	มหาชน	หรือ	SKE	เปิดเผยว่า	บริษัทฯ	คาดว่าผล
การด�าเนินงานใน	Q2/61	มีแนวโน้มเติบโตกว่า	Q2/60	เนื่องจากบริษัทฯ	มี
ก�าลังการอัดก๊าซที่เพิ่มขึ้น	โดยล่าสุดในเดือนมิถุนายนมียอดอัดก๊าซอยู่ที่	620	
ตัน/วัน	และเฉลี่ยใน	Q2/61	อยู่ที่	590	ตัน/วัน	
	 อย่างไรก็ตาม	ผลการด�าเนินงานในไตรมาส	2/2561	อาจจะชะลอตัวจาก	
Q	ไตรมาส	1/61	เนื่องจาก	Q2/61	ถือเป็นช่วงโลว์ซีซั่นของธุรกิจ	
	 พร้อมกันนี้บริษัทฯรักษาอัตราก�าไรขั้นต้นปีนี้ให้อยู่ที่ระดับ	38-39%	โดย
บริษัทฯยังคงเป้ารายได้ในปี	2561	เติบโต	15%	เนื่องจากคาดความต้องการ
ก๊าซ	NGV	เพิ่มขึ้น	โดยบริษัทฯมีความสามารถในการอัดก๊าซได้สูงสุดเฉลี่ย	
700	ตัน/วัน	
	 "เราคาดว่ายอดอัดก๊าซในปีนี้จะเพิ่มขึ้นเฉลี่ย	630	ตัน/วัน	จากการขยาย
ตัวของเศรษฐกิจในประเทศ	โดยธุรกิจโลจิสต์ติกส์ถือเป็นส่วนที่ส�าคัญที่ท�าให้
ธุรกิจ	NGV	เกิดการขยายตัว	และคาดว่าในช่วง	Q3-4/61	ยอดอัดก๊าซจะเพิ่ม
ขึ้นเฉลี่ยมากกว่า	630	ตัน/วัน	และเรามั่นใจว่าในปีนี้จะมียอดอัดก๊าซเติบโต
สูงสุดในประวัติการณ์"	นายจักรพงส์กล่าว
	 ส่วนการลงทุนธุรกิจกิจผลิตและจ�าหน่ายก๊าซไบโอมีเทนอัด	(CBG)	ซึ่งมี
ขนาดก�าลังการผลิตกว่า	3	ล้านกิโลกรัม	/	ปี	โดยจะใช้ก๊าซชีวภาพจากน�้าเสีย
ของโรงงานแป้ง	มันส�าปะหลังเป็นวัตถุดิบในการผลิตก๊าซ	CBG	บริษัทฯคาด

ว่าจะแล้วเสร็จช่วง	Q3/61	และสามารถรับรู้รายได้ในช่วงกลางเดือนตุลาคม	
ซึ่งตามแผนวางไว้ที่วันที่	15	ตุลาคม	2561จะเป็นวันแรกที่รับรู้รายได้	ซึ่งจะ
เข้ามาช่วยหนุนรายได้ของบริษัทในช่วง	Q4/61		ด้วย
	 ส�าหรับแผนการขยายธุรกิจของบริษัท	ขณะนี้บริษัทมีแผนที่จะลงทุน
สร้างจุดอัดก๊าซตามแนวท่อ	ซึ่งดูไว้ที่ภาคอีสาน	และภาคเหนือ	โดยขณะนี้
บริษัทได้ด�าเนินการขออนุญาติไว้แค่ที่ภาคเหนือ	ซึ่งเป็นแนวท่อใหม่	ใช้งบ
ลงทุนไม่เกิน	80	ล้านบาท	ใช้เวลาก่อสร้างประมาณ	8	เดือน	และคาดว่าจะมี
ความชัดเจนเมื่อทางภาครัฐมีการเปิดประมูลสัมปทานดังกล่าว		
	 อีกทั้งบริษัทยังอยู่ระหว่างศึกษาที่จะลงทุนในโรงไฟฟ้าชีวภาพ	โดย
บริษัทได้มีก๊าซในบ่อประมาณ	5	หมื่นคิว	ซึ่งสามารถที่จะผลิตไฟฟ้าได้
ประมาณ	4	เมกะวัตต์	ขณะนี้ก�าลังรอลูกค้าเอกชนตกลงรับซื้อ	และเจรจา
เรื่องราคา
	 นอกจากนี้ในปี	2561	บริษัทฯคาดว่าจะได้รับก�าไรพิเศษจากการขาย
ที่ดิน	ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์	ซึ่งตั้งอยู่ที่	อ�าเภอเทพา	จังหวัดสงขลา	ประมาณ	
100	ไร่	โดยขายในราคาไร่ละ	6	แสนบาท	รวมแล้วบริษัทจะได้รับก�าไรจาก
การขายที่ดินประมาณ	60	ล้านบาท	ซึ่งในขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างเจรจากับ
บริษัทท้องถิ่นที่สนใจซื้ออยู่จ�านวน	3	ราย	โดยคาดว่าจะได้ความชัดเจนในช่วง	
Q3/61	และจะด�าเนินการขายแล้วเสร็จได้ในช่วง	Q4/61	

	 นายพีระพงศ์	จรูญเอก	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท	ออริจิ้น	
พร็อพเพอร์ตี้	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	ORI		เปิดเผยถึงแนวโน้มยอดโอน
กรรมสิทธิ์ในครึ่งหลังปี	2561	ว่า	มีการปรับตัวดีขึ้นกว่าในช่วงครึ่งแรกปี	
2561	เนื่องจากจะมีโครงการคอนโดมิเนียมสร้างเสร็จใหม่	จ�านวน	4	โครงการ	
มูลค่าโครงการรวมประมาณ	15,100	ล้านบาทประกอบด้วยโครงการ	พาร์
ค	ออริจิ้น	24	เฟส	2	มูลค่า	11,100	ล้านบาท	,	โครงการเคนซิงตัน	เกษตร-
แคมปัส	มูลค่า	1,050	ล้านบาท	,	โครงการ	นอตติ้งฮิลล์	จตุจักร	อินเตอร์
เชนจ์	มูลค่า	600	ล้านบาท	และโครงการนอตติ้งฮิลล์	สุมขุมวิท	105	มูลค่า	
2,350	ล้านบาท	ทั้งนี้ในส่วนของโครงการพาร์ค	ออริจิ้น	24	เฟส	2	สามารถ
ทยอยรับรู้รายได้ตั้งแต่ไตรมาส	2	ซึ่งเร็วกว่าแผนที่วางไว้
	 โดย	ณ	สิ้นไตรมาส	1/2561	บริษัทมียอดขายรอโอน	(Backlog)	มูลค่า
รวม	29,263	ล้านบาท	ซึ่งจะทยอยรับรู้ในช่วงที่เหลือของปีนี้ประมาณ	
10,299	ล้านบาท	ส่วนที่เหลือรับรู้ในปีถัดๆ	ไป	ทั้งนี้	บริษัทยังมั่นใจว่ารายได้
จะเติบโตได้ตามเป้าที่ตั้งไว้	15,000	ล้านบาท	ในส่วนยอดขาย	(Presale)	ช่วง	
6	เดือนแรก	(ม.ค.-มิ.ย.	2561)	บริษัทท�าได้แล้วกว่า	50%	ของเป้าหมาย
ยอดขายรวมทั้งปีที่ตั้งไว้	20,000	ล้านบาท	
	 ส�าหรับในช่วงที่เหลือของปีนี้	บริษัทมีแผนเปิดตัวโครงการใหม่เพิ่ม	
จ�านวน	7	โครงการ	มูลค่าโครงการรวม	24,000	ล้านบาท	แบ่งเป็นโครงการ

แนวราบ	จ�านวน	3	โครงการ	มูลค่าโครงการรวม	4,000	ล้านบาท	และเป็น
โครงการคอนโดมิเนียม	จ�านวน	4	โครงการ	มูลค่าโครงการรวม	20,000	ล้าน
บาท
	 ด้านสถานการณ์ตลาดในช่วงครึ่งหลังปี	2561	คาดว่าตลาดจะมีความ
คึกคักมากขึ้น	ประชาชนมีความมั่นใจจากภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวดีขึ้น	และ
ความต้องการที่อยู่อาศัยมีเพิ่มขึ้น	ส่งผลให้แนวโน้มยอดขายในช่วงครึ่งปี
หลังน่าจะท�าได้ดีกว่าครึ่งปีแรก	ประกอบกับในช่วงครึ่งปีหลังจะมีการเปิดตัว
โครงการคอนโดมิเนียมเพิ่มมากขึ้น	ซึ่งจะช่วยสนับสนุนยอดขายในช่วงครึ่งปี
หลังต่อไป
	 บริษัท	ออริจิ้น	พร็อพเพอร์ตี้	จ�ากัด	(มหาชน)	มีโครงสร้างธุรกิจ
หลากหลาย	ประกอบด้วย	1.ธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อการขาย	(Project	
Development	Business)	พัฒนาคอนโดมิเนียมมาแล้วประมาณ	52	
โครงการ	รวมมูลค่าโครงการกว่า	65,000	ล้านบาท	2.ธุรกิจที่สร้างรายได้
หมุนเวียนต่อเนื่อง	(Recurring	Income	Business)	เช่น	โรงแรม	เซอร์วิ
สอพาร์ตเมนท์	ค้าปลีก	3.ธุรกิจบริการ	(Service	Business)	เช่น	ธุรกิจการ
จัดการอสังหาริมทรัพย์	ธุรกิจตัวแทนซื้อ	ขาย	เช่า	อสังหาริมทรัพย์	ธุรกิจ
ที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์	และยังมีวิสัยทัศน์ในการขยายประเภทธุรกิจ
ใหม่ๆ	อย่างต่อเนื่อง	เพื่อให้เป็นผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร
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ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ร่วมกับสมาคมบริษัทจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย์	เอ็ม	เอ	ไอ

จัดงานแถลงข่าวโครงการ SET Social 

Impact Gym 2018 เป็นการแบ่งปัน

ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์อัน

มีค่า ทักษะการพัฒนาศักยภาพของธุรกิจ 

ให้ผู ้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคม (Social 

Enterprise)

ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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บลจ.	ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล	รุกขยายพอร์ต

กองทุนส�ารองเล้ียงชีพสมดุลตามอายุ

	 บลจ.ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล	รุกขยายฐานลูกค้ากองทุนส�ารองเลี้ยง

ชีพ	เตรียมเปิดตัวบริการใหม่	‘Online	Retirement	Planner’	ในเว็บไซต์	

พร้อมปรับโฉมเว็บไซต์พัฒนาฟังก์ชันและการใช้งานที่ง่ายขึ้น	เน้นสร้าง

ความแตกต่างจากคู่แข่ง	ตั้งเป้าเพิ่มพอร์ตกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพสมดุล

ตามอายุในปีนี้เป็น	6,000	ล้านบาท	เติบโตจากปีก่อน	50%	ขณะที่หน่วย

งานภาครัฐเดินหน้าร่าง	พ.ร.บ.กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญแห่งชาติ	สร้าง

วินัยการออมเงินในภาคบังคับส�าหรับใช้จ่ายหลังเกษียณ	หลังล่าสุดรอชง

เข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติในวาระที่	1

	 นางปาจรีย์	บุณยัษฐิติ	รองกรรมการผู้จัดการ	สายงานพัฒนา

ธุรกิจ	ธุรกิจกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	และกองทุนส่วนบุคคลบริษัทหลัก

ทรัพย์กองทุน	ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล	จ�ากัด	เปิดเผยในงานเสวนา	The	

Retirement	Plan	Symposium	ครั้งที่	4	‘Smart	Retirement	ยุค	

Thailand	4.0’	ว่า	ได้รุกเพิ่มศักยภาพการให้บริการกองทุนส�ารองเลี้ยง

ชีพ	(Provident	Fund	หรือ	PVD)	เพื่อขยายฐานลูกค้าและสร้างความ

แตกต่างจากบลจ.รายอื่นๆ	โดยคาดว่าภายในเดือนกรกฎาคมนี้จะเปิดตัว

บริการใหม่ผ่านทางเว็บไซต์ของ	บลจ.ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล	ได้แก่	1.การ

ให้บริการติดตามความก้าวหน้าของผลการด�าเนินงานกองทุนส�ารองเลี้ยง

ชีพ	เพื่อให้สมาชิกกองทุนฯ	พิจารณาปรับแผนลงทุนที่เหมาะสมกับเป้า

หมายการออมเงินเพื่อการเกษียณ	2.การให้บริการ	Online	Retirement	

Planner	ส�าหรับค�านวณเงินที่จะได้รับจากกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพเมื่อ

เกษียณอายุแล้ว	ซึ่งตามหลักควรมีเงินไว้ใช้จ่ายหลังเกษียณได้อีกไม่น้อย

กว่า	20	ปี	ในอัตราเฉลี่ยต่อเดือนที่ไม่ต�่ากว่า	50%	ของเงินเดือนในเดือน

สุดท้ายก่อนเกษียณ	และ	3.การเปิดตัวเว็บไซต์	บลจ.ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล

โฉมใหม่ที่พัฒนาฟังก์ชันและการใช้งานที่ง่ายขึ้น	เช่น	สามารถเพิ่มข้อมูล

เกี่ยวกับเงินออมในกองทุนประกันสังคม	ข้อมูลการซื้อกองทุน	LTF	RMF	

ฯลฯ	เพื่อค�านวณเงินออมส�าหรับการเกษียณอายุทั้งหมด	

	 ทั้งนี้	บลจ.ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล	ได้ให้ความส�าคัญการให้บริการด้าน

กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพในทุกขั้นตอน	ตั้งแต่ขั้นตอนก่อนการลงทุน	(PRE-

INVESTMENT)	โดยจะเข้าไปให้ค�าปรึกษาและความช่วยเหลือแก่นายจ้าง

ในการจัดตั้งคณะกรรมการกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพให้แต่ละบริษัท	การ

ออกแบบแผนการลงทุนให้แก่ลูกจ้าง	การจัดอบรมให้ความรู้แก่ลูกจ้างที่

เป็นสมาชิกของกองทุนฯ	ซึ่งในปีนี้มีการอบรมไปแล้วกว่า	160	ครั้ง	ส่วน

ในขั้นตอนของการลงทุน	(INVESTMENT)	นั้น	บลจ.ซีไอเอ็มบีฯ	จะยึด

หลักการบริหารเงินและความเสี่ยงอย่างระมัดระวัง	และในขั้นตอนหลัง

การลงทุน	(POST-INVESTMENT)	จะเน้นการให้บริการแก่สมาชิกกองทุน

สามารถติดตามความคืบหน้าของผลการด�าเนินงาน	เพื่อปรับเปลี่ยน

แผนการลงทุน	หรืออัตราเงินสะสมให้สามารถบรรลุเป้าหมายในวัย

เกษียณ

	 “เรามีเป้าหมายขยายพอร์ตมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	(NAV)	ของกอง

ทุนส�ารองเลี้ยงชีพแบบสมดุลตามอายุ	หรือ	Target	Date	Fund	ที่มีจุด

เด่นด้านการปรับเปลี่ยนพอร์ตการลงทุนระยะยาวให้เหมาะสมกับช่วงอายุ

ของสมาชิกโดยอัตโนมัติ	เพิ่มเป็น	6,000	ล้านบาทภายในปีนี้	หรือเติบโต	

50%	จากสิ้นปีที่ผ่านมาที่มีมูลค่า	NAV	ประมาณ	4,000	ล้านบาท	โดย

คาดว่าในช่วง	6	เดือนแรกของปีนี้จะท�าได้ตามเป้าหมาย	เนื่องจากปัจจุบัน

ยังมีลูกจ้างของบริษัทเอกชนอีกเป็นจ�านวนมากที่ไม่ได้เป็นสมาชิกกองทุน

ส�ารองเลี้ยงชีพ	อย่างไรก็ตามส�าหรับลูกจ้างที่เป็นสมาชิกกองทุนฯ	เราพบ

ว่าบางส่วนยังไม่มีการติดตามผลการด�าเนินงานอย่างจริงจัง	เพื่อวางแผน

ปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนและอัตราการจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนฯ	ที่

เหมาะสมและบรรลุเป้าหมายการออมเงินไว้ใช้จ่ายหลังเกษียณอย่างเพียง

พอ”	นางปาจรีย์	กล่าว

	 ดร.วโรทัย	โกศลพิศิษฐ์กุล	ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง	

ส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง	(สศค.)	กล่าวว่า	สศค.ได้ผลักดันร่างพระ

ราชบัญญัติกองทุนบ�าเหน็จบ�านาญแห่งชาติ	(กบช.)	เพื่อสร้างวินัยการ

ออมเงินภาคบังคับให้แก่ประชาชนที่อยู่ในวัยท�างาน	สามารถมีเงินใช้จ่าย

อย่างเพียงพอในช่วงชีวิตหลังเกษียณอายุในรูปแบบการรับบ�าเหน็จหรือ

บ�านาญจากกองทุนฯ	ซึ่งแตกต่างจากกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพที่เป็นการ

ออมภาคสมัครใจ	โดยปัจจุบัน	ร่าง	พ.ร.บ.ดังกล่าว	ได้ผ่านการพิจารณา

จากส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นที่เรียบร้อย	และรอการบรรจุ

เข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติในวาระที่	1	(มีต่อ)
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บลจ.	ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล	รุกขยายพอร์ต

กองทุนส�ารองเล้ียงชีพสมดุลตามอายุ

	 ส�าหรับเนื้อหาสาระส�าคัญของร่างฯ	ฉบับนี้	จะบังคับใช้กับลูกจ้าง

เอกชน	ลูกจ้างชั่วคราวส่วนราชการ	พนักงานราชการ	พนักงาน

รัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่องค์การมหาชนที่มีอายุตั้งแต่	15-60	ปี	โดย

ลูกจ้างและนายจ้างจะต้องน�าส่งเงินสะสมและเงินสมทบเข้ากองทุน	ใน

อัตราเท่ากัน	(ก�าหนดเพดานค่าจ้างการค�านวณเงินสะสมและเงินสมทบที่	

60,000	บาท)	โดยในปีที่	1-3	ปีที่	4-6	ปีที่	7-9	และตั้งแต่ปีที่	10	เป็นต้น

ไป	จะให้ลูกจ้างจ่ายเงินสะสมและนายจ้างจ่ายเงินสมทบฝ่ายละไม่น้อยกว่า	

3%	5%	7%	และไม่เกิน	10%	ของค่าจ้างตามล�าดับ	อย่างไรก็ตามลูกจ้าง

ที่ได้รับค่าจ้างต�่ากว่า	10,000	บาทต่อเดือน	ก�าหนดให้นายจ้างเป็นผู้ส่ง

เงินสมทบฝ่ายเดียว	โดยเมื่ออายุครบ	60	ปี	ลูกจ้างจะได้รับผลตอบแทน

เป็นบ�าเหน็จหรือบ�านาญรายเดือน

	 ส่วนการเข้าสู่ระบบ	กบช.	ส�าหรับกิจการเอกชนที่มีลูกจ้าง	100	คน

ขึ้นไป	กิจการที่ได้รับสัมปทานจากรัฐ	กิจการที่จดทะเบียนในตลาดหลัก

ทรัพย์ฯ	รัฐวิสาหกิจ	องค์การมหาชน	หน่วยงานรัฐที่อยู่ในบังคับของ

กฎหมาย	กบช.	กิจการที่ได้รับ	BOI	กิจการที่ต้องการเข้าระบบ	กบช.	

เริ่มต้นตั้งแต่ปีที่	2	นับจากกฎหมายประกาศใช้	กิจการเอกชนที่มีลูกค้า

ตั้งแต่	10	คนขึ้นไปเริ่มต้นตั้งแต่ปี	5	นับจากกฎหมายประกาศใช้และ

กิจการเอกชนที่มีลูกจ้างตั้งแต่	1	คนขึ้นไปเริ่มต้นตั้งแต่ปีที่	7	นับจาก

กฎหมายประกาศใช้	โดยคณะกรรมการ	กบช.จะเป็นผู้ก�าหนดนโยบาย

การลงทุนและคัดเลือกผู้บริหารเงินในกองทุน	แต่ให้ลูกจ้างเป็นผู้เลือก

แผนการลงทุน	และจะมี	Default	Policy	ส�าหรับสมาชิกที่ไม่เลือกนโยบาย

ที่กองทุนจัดให้

	 นางสาวเนาวรัตน์	จันทวานิช	ผู้อ�านวยการศูนย์กองทุนส�ารอง

เลี้ยงชีพ	ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	

(ส�านักงาน	ก.ล.ต.)	กล่าวว่า	ในขั้นตอนการพิจารณาร่าง	พ.ร.บ.กองทุน

บ�าเหน็จบ�านาญแห่งชาติ	มีการแสดงความคิดเห็นถึงการบริหารจัดการ

กองทุนฯ	ดังกล่าว	ซึ่งถ้าปล่อยให้เป็นไปตามกลไกที่มีการแข่งขันกันอย่าง

เสรี	ก็จะเกิดประโยชน์ต่อการบริหารจัดการกองทุน	กบช.และมีความ

โปร่งใส	โดยในส่วนการบริหารจัดการกองทุนฯ	คงจะต้องออกเป็นกฎ

กระทรวงรองรับในภายหลัง	หลังจากที่ร่าง	พ.ร.บ.ผ่านการพิจารณาเพื่อ

เตรียมบังคับใช้แล้ว

	 นาย	Vicente	Corta	Fern?ndez,	Director,	Principal	Financial	

Group	(Mexico)	กล่าวว่า	เม็กซิโกเป็นหนึ่งในประเทศที่ผลักดันระบบ

กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญเพื่อให้เกิดวินัยออมเงินส�าหรับการเกษียณอายุ	

โดยก�าหนดให้เกษียณเมื่ออายุ	65	ปี	และมี	AFORE	ที่เป็นนิติบุคคล

ด้านการเงินเข้ามาบริหารกองทุน	โดยเม็กซิโกก�าหนดให้ต้องจ่ายเงิน

เพื่อการออมรวมประมาณ	6.5%	ของเงินเดือน	ซึ่งมาจากเงินสะสม

จากลูกจ้าง	1.25%	เงินสมทบจากนายจ้าง	5%	และเงินสมทบจาก

รัฐบาล	0.225%	และ	ลูกจ้างอาจสมัครใจจ่ายเพิ่มอีก	5%	ให้แก่กองทุน

ที่อยู่อาศัย	(Housing	Fund)	เพื่อให้ได้เงินออมที่เพียงพอไว้ใช้จ่ายหลัง

เกษียณ	โดยเงินจ�านวนดังกล่าวจะมีบริษัทจัดการประมาณ	10	บริษัท	ที่

มีความเชี่ยวชาญเข้ามาบริหารจัดการ	น�าเงินไปลงทุนทรัพย์สินประเภท

ต่างๆ	เพื่อให้มีผลการด�าเนินงานที่ดี	การบริหารจัดการด้านการลงทุนเป็น

แบบกระจายการบริหารโดยให้ผู้จัดการกองทุนแต่ละรายแยกกันบริหาร	

(Decentralized)	แต่การบริหารจัดการด้านทะเบียนสมาชิกเป็นแบบรวม

ศูนย์	(Centralized)	อย่างไรก็ตาม	ธนาคารกลางของเม็กซิโกยังแนะน�า

ให้เพิ่มอัตราการจ่ายเงินสะสมและเงินสมทบเป็นมากกว่า	12.5%	เพื่อให้

สามารถการใช้จ่ายยามเกษียณอายุได้อย่างมีความสุข

23 www.HoonInside.com 19		June		2018



MTS	GOLD	GROUP	ได้รับสิทธิเป็นโบรกเกอร์รายแรก

ในประเทศไทย	จาก	CME	GROUP	เพ่ือเป็นตัวแทน

ซื้อขายสัญญาสินค้าอนุพันธ์ในตลาดอนุพันธ์ระดับโลก

	 MTS	GOLD	GROUP	ได้รับสิทธิเป็นโบรกเกอร์รายแรกในประเทศไทย	

จาก	CME	GROUP	เพื่อเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาสินค้าอนุพันธ์ในตลาด

อนุพันธ์ระดับโลก	พร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่ด้านการลงทุนให้กับนัก

ลงทุนไทยด้วยการบริการด้านการลงทุนแบบครบวงจร

	 นายณัฐพงศ์	หิรัณยศิริ	ประธานฝ่ายบริหาร	บริษัท	MTS	GOLD	

GROUP	เปิดเผยว่า	ปัจจุบันคนไทยมีความสนใจลงทุนในหลักทรัพย์	

ตราสารอนุพันธ์	และผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนในตลาดต่างประเทศเพิ่ม

จ�านวนขึ้นอย่างต่อเนื่อง	แต่ช่องทางการลงทุนยังมีอยู่อย่างจ�ากัดและ

ไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง	ท�าให้การลงทุนมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น	MTS	

GOLD	มองถึงโอกาสในการเชื่อมต่อโลกของการลงทุนเพื่อเพิ่มโอกาส	ลด

ความเสี่ยง	และการสร้างผลตอบแทนที่ดีในการลงทุนให้กับนักลงทุนไทย	

บริษัทฯ	จึงมีนโยบายการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการด�าเนินการให้

เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและสากล	ตอบโจทย์นวัตกรรมการเงิน	

4.0	ของประเทศ	เพื่อให้	MTS	GOLD	เป็นโบรกเกอร์ที่ให้บริการอย่างครบ

วงจร	และก้าวสู่ความเป็น	โบรกเกอร์ระดับโลก

	 ความร่วมมือด้านการลงทุนระหว่าง	MTS	GOLD	GROUP	และ	CME	

GROUP	ซึ่งถือเป็นตลาดอนุพันธ์ชั้นน�ารายใหญ่ที่สุด	ที่บริหารจัดการ

สินค้าที่มีความหลากหลาย	และมีความส�าคัญต่อภาพรวมของเศรษฐกิจ

โลก	เช่น	ทองค�าในตลาด	COMEX	น�้ามันในตลาด	NYMEX	รวมไปถึงการ

ซื้อขายเงินสกุลต่างๆ	FX	และดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐอย่าง	S&P	500	จะ

เป็นความส�าเร็จอีกก้าวหนึ่งของ	MTS	GOLD	GROUP	ที่จะพิสูจน์ความ

สามารถและความเชี่ยวชาญของบริษัทในด้านการลงทุนอย่างแท้จริง	โดย	

MTS	GOLD	ได้รับเกียรติสูงสุดจาก	CME	GROUP	ให้เป็นโบรกเกอร์ราย

แรกของประเทศไทยที่ได้รับสิทธิให้เป็นตัวแทนในการซื้อขายสัญญา

ตราสารอนุพันธ์ต่างๆ	ภายใต้การบริหารของ	CME	GROUP

	 “MTS	GOLD	รู้สึกเป็นเกียรติและมีความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง	ที่ได้

รับโอกาสที่ส�าคัญจาก	CME	GROUP	ผู้บริหารตลาดอนุพันธ์ที่ได้รับการ

ยอมรับจากนักลงทุนทั่วโลก	ความร่วมมือครั้งนี้จะเป็นการเปิดมิติใหม่

ให้กับแวดวงการลงทุนของไทยได้ก้าวไกลสู่ระดับสากล	พร้อมทั้งเพิ่ม

โอกาสการลงทุน	ด้วยสินค้าอนุพันธ์ที่หลากหลายและเป็นสินค้าที่อ้างอิง

มาตรฐานในระดับนานาชาติ	ที่มีสภาพคล่องสูง	ตลอดจนสามารถซื้อขาย

ได้ตลอด	24	ชม.”	นายณัฐพงศ์	กล่าว

	 MTS	GOLD	ตั้งเป้าเป็นโบรกเกอร์ด้านทองค�าติดอันดับ	1ใน	3	ของ

อาเซียน	ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯ	ได้ขยายการซื้อขายทองค�าไปสู่ระดับภูมิภาค

มากขึ้น	ทั้งในตลาดจีน	ฮ่องกง	และสิงคโปร์	ซึ่งได้รับการยอมรับและเชื่อ

มั่นจากนักลงทุนต่างชาติเป็นอย่างดี	ด้วยชื่อเสียงและประสบการณ์ใน

นามกลุ่มแม่ทองสุกด�าเนินธุรกิจนี้มาแล้วมากกว่า	60	ปี	อย่างไรก็ตาม	

MTS	GOLD	ยังคงมีการพัฒนาที่ต่อเนื่อง	เพื่อเพิ่มทักษะและขีดความ

สามารถในการแนะน�าด้านการลงทุนในสินค้าและผลิตภัณฑ์ประเภทอื่นๆใน

ตลาดอนุพันธ์ของต่างประเทศ	ทั้งนี้	ตั้งเป้าบัญชีการซื้อขายในตลาดต่าง

ประเทศประมาณ	30,000	บัญชีภายใน	2	ปี

	 ทางด้าน	“MR.	CHRISTOPHER	FIX,	Managing	Director,	Head	of	

Asia	Pacific,	CME	Group”	กล่าวว่า	เอเชียแปซิฟิก	ถือเป็นยุทธศาสตร์

ที่ส�าคัญของ	CME	GROUP	เนื่องจากมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องจาก

ปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน	

เราจึงมุ่งเน้นที่จะขยายสินค้าและบริการให้ครอบคลุมและเพิ่มจ�านวนลูก

ค้าใหม่ๆทั่วเอเชีย	ประเทศไทยถือว่าเป็นอีกหนึ่งตลาดที่มีศักยภาพในการ

เติบโตและเป็นเป้าหมายที่ส�าคัญในภูมิภาคอาเซียน	ส�าหรับ	MTS	GOLD	

ถือเป็นโบรกเกอร์ที่มีประสบการณ์และได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและ

ภูมิภาค	การมอบสิทธิให้กับ	MTS	GOLD	จึงเป็นความร่วมมือระดับโลก

ที่จะเป็นก้าวส�าคัญที่จะมีส่วนในการพัฒนา	ตลอดจนเพิ่มช่องทางและ

โอกาสการลงทุนในอนาคต

	 “เรารู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่มีโอกาสได้ร่วมงานกับ	MTS	Gold	Group	

เพื่อเปิดประสบการณ์การลงทุนใหม่ๆให้กับนักลงทุนในตลาดอนุพันธ์ที่

ใหญ่ที่สุด	นอกจากนี้ทาง	CME	Group	จะร่วมเป็นหนึ่งในก�าลังส�าคัญใน

การพัฒนาตลาดอนุพันธ์ประเทศไทยให้ยิ่งใหญ่กว่าเดิม	และเราหวังว่า

ความร่วมมือครั้งนี้จะสามารถสานต่อไปยังความส�าเร็จที่ครั้งใหญ่ร่วมกัน

เพื่อนักลงทุนชาวไทยทุกคน”	MR.	CHRISTOPHER	FIX	กล่าว
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SCB	EIC	มองส่งออกไทยปีน้ี	
ยังขยายตัวได้สูงราว	7.5%YOY	

คาดสงครามการค้าสหรัฐฯ	-	จีนปะทุ	กระทบเพียงเล็กน้อย

	 เมื่อวันที่	15	มิถุนายน	2018	รัฐบาลสหรัฐฯ	ประกาศรายชื่อสินค้าน�าเข้า

จากจีนที่จะถูกเก็บภาษีน�าเข้า	(import	tariff)	ที่อัตรา	25%	สืบเนื่องมาจาก

การตรวจสอบการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาตามมาตรา	301	ของกฎหมาย

การค้าสหรัฐฯ	(Trade	Act	of	1947)	โดยมีสินค้าจีนที่จะเริ่มถูกเก็บภาษี

ตั้งแต่วันที่	6	กรกฎาคม	2018	มูลค่า	3.4	หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ	จ�านวน	

818	รายการ	และสินค้าจีนมูลค่า	1.6	หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ	อีกจ�านวน	

284	รายการที่จะเริ่มถูกเก็บภาษีหลังจากนั้น	รวมจ�านวนสินค้าทั้งสิ้น	1,102	

รายการ	ที่มูลค่า	5	หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ	

	 ในวันเดียวกัน	ทางการจีนได้ออกมาตอบโต้โดยการประกาศเก็บภาษี

สินค้าน�าเข้าจากสหรัฐฯ	ในมูลค่าและอัตราเดียวกันที่	25%	และจะเริ่ม

บังคับใช้ในวันเดียวกันกับที่สหรัฐฯ	จะเก็บภาษีจากจีน	มูลค่า	3.4	หมื่นล้าน

ดอลลาร์สหรัฐฯ	จ�านวน	545	รายการ	และจะมีการเก็บภาษีสินค้าน�าเข้าจาก

สหรัฐฯ	เพิ่มหลังจากนั้น	หากสหรัฐฯ	ยังเดินหน้าขึ้นภาษีต่ออีก	มูลค่า	1.6	

หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ	อีกจ�านวน	114	รายการ	รวมจ�านวนสินค้าทั้งสิ้น	

659	รายการ	ที่มูลค่า	5	หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

	 Implication	

	 การเก็บภาษีน�าเข้าในรอบนี้ของสหรัฐฯ	ยิ่งสร้างความกังวลว่ามาตรการ

กีดกันทางการค้าอื่นๆ	ที่เคยประกาศไว้จะตามมาได้อีกในอนาคต	ถึงแม้จะ

มีการเจรจาระหว่างจีนกับสหรัฐฯ	ไปแล้วก่อนหน้านี้และรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการคลังสหรัฐฯ	ก็ยังเคยประกาศว่าจะชะลอ	(on	hold)	การเก็บ

ภาษีไว้ก่อน	แต่สุดท้ายแล้วก็ไม่เป็นผล	เพราะประธานาธิบดีทรัมป์ยังคงเดิน

หน้าเก็บภาษีน�าเข้าสินค้าจากจีนต่อไปตามที่ประกาศไว้ตั้งแต่ต้น	นอกจากนี้	

มาตรการเก็บภาษีน�าเข้าเหล็กและอะลูมิเนียมที่เคยยกเว้นให้กับประเทศคู่ค้า

ส�าคัญอย่างแคนาดา	เม็กซิโก	และสหภาพยุโรป	ก็ได้ยกเลิกการยกเว้นไปใน

ที่สุด	แสดงให้เห็นว่าประธานาธิบดีทรัมป์ยังมีทีท่าต้องการเดินหน้าการกีดกัน

ทางค้าเพื่อลดการขาดดุลทางการค้าของสหรัฐฯ	ต่อไป	ส�าหรับมาตรการ

กีดกันทางการค้าอื่นๆ	ที่อาจสร้างความกังวลและยังต้องจับตาในระยะต่อ

ไป	ได้แก่	1)	มาตรการควบคุมการลงทุนจากจีน	(investment	restriction)	

ซึ่งก็สืบเนื่องมาจากการสอบสวนตามมาตรการ	301	ของกฎหมายการค้า

สหรัฐฯ	(Trade	Act	of	1947)	เช่นกัน	เพื่อป้องกันไม่ให้บริษัทจากจีนเข้าไป

ลงทุนหรือซื้อบริษัทในสหรัฐฯ	เพื่อให้ได้มาซึ่งเทคโนโลยีโดยง่าย	ซึ่งมีแนว

โน้มว่าจะประกาศมาตรการดังกล่าวในวันที่	30	มิถุนายน	2018	นี้	และ	2)	

มาตรการเก็บภาษีน�าเข้ารถยนต์และชิ้นส่วน	โดยเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่าน

มา	ประธานาธิบดีทรัมป์ได้มีค�าสั่งให้กระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐฯ	ตรวจ

สอบการน�าเข้ารถยนต์	รถบรรทุก	และส่วนประกอบยานยนต์	โดยใช้มาตรา	

232	ว่าด้วยเรื่องความมั่นคงของชาติของกฎหมาย	Trade	Expansion	Act	

1962	ซึ่งเป็นมาตราเดียวกับที่ใช้ขึ้นภาษีเหล็กและอะลูมิเนียมในช่วงที่ผ่าน

มา	และมีแผนที่จะเก็บภาษีน�าเข้ารถยนต์ที่อัตรา	25%	หากพบว่าภาวะการ

ค้าในอุตสาหกรรมยานยนต์สหรัฐฯ	ในปัจจุบัน	ก่อให้เกิดความเสียเปรียบต่อ

สหรัฐฯและกระทบกับความมั่นคงของชาติ	ซึ่งคาดว่าจะมีการประกาศผลการ

สืบสวนได้ช่วงต้นปี	2019	เพื่อพิจารณาการเก็บภาษีน�าเข้าต่อไป	

	 สงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีนที่รุนแรงขึ้นอาจกระทบต่อมูลค่าการ

ค้าและห่วงโซ่อุปทานโลกได้	อย่างไรก็ดี	ความเสี่ยงต่อการส่งออกไทยยังคง

จ�ากัดในปีนี้	เนื่องจากสินค้าหลายชนิดที่จะถูกเก็บภาษีทั้งจากสหรัฐฯ	และจีน

เป็นสินค้าที่ใช้ในอุตสาหกรรมซึ่งอยู่ในห่วงโซ่อุปทานของหลายประเทศ	โดย

การประกาศเก็บภาษีน�าเข้าสินค้าขั้นกลางที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาจกระทบ

ห่วงโซ่อุปทานของสินค้าดังกล่าว	อาทิ	การผลิตเซมิคอนดักเตอร์	ที่จะมีการ

ออกแบบและผลิตชิพจากสหรัฐฯ	ก่อนถูกส่งไปทดสอบและบรรจุในจีน	และ

จะถูกส่งกลับเข้ามาในสหรัฐฯ	อีกครั้ง	ซึ่งหากมีการเก็บภาษีน�าเข้าสินค้า

ดังกล่าวก็อาจท�าให้ผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ในสหรัฐฯ	ได้รับผลกระทบและ

ต้องปรับเปลี่ยนแผนการผลิต	และยังมีสินค้าอื่นๆ	ซึ่งอาจได้รับผลกระทบใน

ลักษณะเดียวกัน	ซึ่งหากสงครามการค้ารุนแรงขึ้นและเป็นระยะเวลานานจน

มีผลต่อต้นทุนการผลิตอย่างมีนัยส�าคัญ	ก็อาจท�าให้ผู้ผลิตต้องปรับเปลี่ยน

แผนการผลิตหรือน�าเข้า	โดยอาจผลิตในประเทศมากขึ้นและท�าให้มูลค่าการ

ค้าสินค้าขั้นกลางของโลกลดลงบ้าง

	 ส�าหรับไทยแล้ว	อีไอซีมองว่าจะได้รับผลกระทบเพียงเล็กน้อยจาก

สถานการณ์ในปัจจุบัน	โดยถึงแม้ไทยจะอยู่ในห่วงโซ่อุปทานของสหรัฐฯ	และ

จีนในหลายสินค้า	แต่สินค้าที่จะได้รับผลกระทบก็ยังมีสัดส่วนมูลค่าน้อยมาก

เมื่อเทียบกับการส่งออกโดยรวมทั้งหมดของไทย	โดยเฉพาะความเกี่ยวเนื่อง

กับอุตสาหกรรมที่อยู่ในนโยบาย	Made	in	China	2025	ซึ่งเน้นไปที่สินค้า

ไฮเทคยังมีความเข้นข้นต�่า	และผู้ส่งออกไทยก็ยังมีการกระจายสินค้าไปยัง

ตลาดส่งออกอื่นๆ	ส่งผลให้อีไอซีมองว่าการส่งออกของไทยในปี	2018	จะยัง

ขยายตัวได้สูงราว	7.5%YOY

	 ผู้เขียน:	ดร.	ธนพล	ศรีธัญพงศ์	ยุวาณี	อุ้ยนอง	และ	พิมพ์นิภา	บัวแสง	
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	 แม่มดน้อย	ภาคพิสดาร	ชีวิตชาวหุ้น	ต้องท�าใจ	ยอมรับสภาพให้ได้และอยู่

กับความจริงให้ได้	ต่างชาติเดินหน้าขายมานาน	เงินไหลออก	ก็เกิดขึ้นนานแล้ว	

ดังนั้น	ไม่มีใครช่วยเหลือตัวเราได้	นอกจากตัวเอาเอง	การเอาเงินมาถม	มาใส่	ก็

ควรด�าเนินการอย่างมีสติ	SET	ยามนี้	ยิ่งกว่าขาลง	สงครามการค้าสหรัฐ-จีน	

เปิดฉากแล้ว	ข่าวบวก	ยังไม่รู้อยู่ตรงไหน		ขอเสียงหน่อยคร้า

	 วานนี้	ดัชนีตลาดปิดที่ระดับ	1,679.68	จุด	ลดลง	25.14	จุด	หรือ	1.47%	

มูลค่าการซื้อขาย	51,882.68	ล้านบาท	สรุปสถาบันในประเทศขายสุทธิ		

1,829.39	ล้านบาท	บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ขายสุทธิ	355.00	ล้านบาท	นักลงทุน

ต่างประเทศขายสุทธิ	2,806.84	ล้านบาท	นักลงทุนทั่วไปในประเทศซื้อสุทธิ	

4,991.24	ล้านบาท

 “ธีระมงคล อุตสาหกรรม”	เดินหน้าเข้าลงทุนโครงการโรงไฟฟ้า

ก๊าซชีวภาพขนาด	1.40	เมกกะวัตต์	เล็งบุ๊ครายได้ไตรมาส3	นี้	หนุนครึ่งปีหลังโต

แกร่ง	โชว์แผนธุรกิจเตรียมออกผลิตภัณฑ์หลอดไฟใหม่อีก	10	รายการ	พร้อมลุย

เข้าประมูลงานรัฐ-เอกชนประมาณ	5-6	โครงการ	คาดเห็นความชัดเจนภายในปีนี้

	 บอร์ด	PTT	ลงมติลดแผนการ

ลงทุนปี	2561	จาก	246,613	ล้าน

บาทเป็น	221,294	ล้านบาท	โดยส่วน

ใหญ่เป็นการปรับลดแผนการด�าเนิน

งานการลงทุนในธุรกิจน�้ามันและธุรกิจ

ท่อส่งก๊าซธรรมชาติให้สอดคล้อง

กับการด�าเนินงานและสถานการณ์ที่

เปลี่ยนแปลงไป

	 พร้อม	PTT	มีมติ	ส่งเสริมให้	GPSC	ซื้อหุ้น	GLOW	69.11%	จากหุ้นใหญ่-ท�า

เทนเดอร์ฯอีก	30.89%	....	ปตท.	เข้าใจว่า	GPSC	อยู่ในขั้นตอนของการเจรจา

สัญญาซื้อขายหุ้นกับกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ	GLOW	ซึ่ง	ณ	ปัจจุบันยังไม่มีข้อ

ยุติ	และอยู่ในระหว่างการขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของ	GPSC	เพื่อ

การเข้าท�าธุรกรรมการได้มา	ในระหว่างนี้	ปตท.	ขอให้ผู้ลงทุนใช้วิจารณญาณใน

การใช้ข้อมูลตามข่าวที่เผยแพร่ตามสื่อต่างๆ	และแนะน�าให้รอการเปิดเผยข้อมูล

จากบริษัทจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องภายหลังจากที่มีความคืบหน้าที่ชัดเจนแล้ว

 ORI	เปิดตัวเลขโครงการสร้างเสร็จรอโอนครึ่งปีหลัง	4	โครงการ	มูลค่า
รวม	15,100	ล้านบาท	แย้มปัจจุบันกวาดยอดขายไปแล้ว	50%	จากเป้าทั้งปีที่	

20,000	ล้านบาท	เผยยอดขายรอโอน	ณ	สิ้นไตรมาส	1	มีแล้วกว่า	29,263	ล้าน

บาท	คาดประเมินครึ่งปีหลังตลาดคึกคัก-ยอดขายดีกว่าครึ่งปีแรก	เหตุเศรษฐกิจ

ฟื้นตัวดีขึ้น

 DOD	หุ้นอาหารเสริม	เทรดวันแรก	20	มิ.ย.	ราคาจอง	9.30	บาท/หุ้น		ผู้

ถือหุ้นเกือบ	3	พันราย	ตอนนี้ลุ้นกันเหงื่อแตก	ภายใต้สถานการณ์	SET	ต�่ากว่า	

1,700	จุด	แม่มดน้อย	แอบเห็น	คุงผึ้ง	บิ๊ก	DOD	พกความมั่นใจมาล้นกระเป๋า			

ด้วยก�าไรโต	พื้นฐานแข็ง	พีอีต�่า...ส่วนจะสูงกว่าราคจองกี่เปอร์เซ็นต์		พรุ่งนี้	20	

มิ.ย.	คงได้ยลกันจร้า	

	 ชัยสิทธิ์	สัมฤทธิวณิชชา	บิ๊ก	NDR	เผยผู้ถือหุ้นใหญ่	NDR	แห่ใช้สิทธิ์

แปลงสภาพ	NDR-W1	ที่ราคา	2.93	บาท	อัตราการใช้สิทธิ	1	หน่วยใบส�าคัญ

แสดงสิทธิต่อ	1.03	หุ้นสามัญ	ตามสัญญาเข้าซื้อกิจการ	FKRMM	ขณะที่สามารถ

ใช้สิทธิ์ได้อีกครั้ง	เป็นครั้งสุดท้ายในวันที่	22	ธันวาคม	2561	เห็นอย่างนี้แล้ว	ผู้

ถือหุ้นทั้งหลาย	คงสบายใจได้	เมื่อทุกอย่าง	ลุยไปข้างหน้าตามแผน

	 18มิ.ย.	-	2ก.ค.61	บริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน)	ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงด้านบัตรโดยสาร	เพื่อดูแลผู้โดยสารที่ได้รับผลก

ระทบจากกรณีเกิดแผ่นดินไหว	ที่เมืองโอซากา	ประเทศญี่ปุ่น	และยังคงให้เปิด

บริการตามปกติ

		ไหลออก

บล.เออีซี	:	ANAN	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	5.30	บ.

บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส	:	ANAN	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	5.30	บ.

บล.ดีบีเอสวคิเคอร์ส	:	TASCO	แนะน�า	ขาย	ราคาพ้ืนฐาน	ที	่14.00	บ.	

บล.ธนชาต	:	BEAUTY	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	26.00	บ.

บล.ธนชาต	:	SPALI	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	30.00	บ.

บล.ธนชาต	:	AP	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	10.70	บ.

บล.เออีซี	:	SKN	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	7.80	บ.	

บล.เมย์แบงก์	กิมเอง็	:	GPSC	แนะน�า	ถอื	ราคาพืน้ฐาน	ท่ี	53.00	บ.

บล.เมย์แบงก์	กิมเอง็	:	TASCO	แนะน�า	ถอื	ราคาพืน้ฐาน	ท่ี	17.00	บ.	
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BCPG	เทเงินไม่เกิน	825	ลบ.	เข้าซื้อหุ้นโครงการ

ผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานลมปากพนัง	10	เมกฯ1. 4.
	 นายบัณฑิต	สะเพียรชัย	กรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท	บีซีพีจี	จ�ากัด	
(มหาชน)	หรือ	BCPG	เปิดเผยว่า	ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทบีซีพีจี	จ�ากัด	
(มหาชน)	ครั้งที่	4/2561	เมื่อวันที่	17	เมษายน	2561	มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ	เข้า
ลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมก�าลังการผลิต	10	เมกะวัตต์	ที่อ�าเภอ
ปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราช	โดยการเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัท	ลมลิเกอร์	
จ�ากัด	จากนายสุเมธ	สุทธภักติ	ซึ่งผู้ขายไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงของบริษัทฯ	โดยมี
วงเงินลงทุนรวมค่าหุ้นและค่าก่อสร้างไม่เกิน	825	ล้านบาท
	 เมื่อวันที่	15	มิถุนายน	2561	บริษัทฯและผู้ขาย	ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของ
สัญญาซื้อขายหุ้นครบถ้วน	บริษัทฯได้รับโอนหุ้นจากผู้ขายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

	 นายชัยภัทร	ศรีวิสารวาจา	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัทหลักทรัพย์	ซี
มิโก้	จ�ากัด	(มหาชน)	ZMICO	เปิดเผยว่า	บริษัทฯได้ขายหุ้น	18.88%ใน	บริษัท
หลักทรัพย์	ThanhCong	securities	Company	J.S.C	(“TCSC”)	ให้แก่	Mr.	Le	
Anh	Vien	ทั้งนี้มูลค่ารวมของการขายหุ้น	TCSC	จ�านวน	6,796,500	หุ้น	เท่ากับ	
61,168,500,00	ดองเวียดนาม	หรือประมาณ	85.76	ล้านบาท	(อัตราแลกเปลี่ยน
ธนาคารแห่งประเทศไทย	ณ	วันที่	14	มิถุนายน	2561	เท่ากับ	0.0014	บาทดอง
ต่อเวียดนาม)
	 เหตุผลที่บริษัทฯท�าการขายหุ้นดังกล่าวออกไป	เนื่องจาก	บริษัทฯเปลี่ยน
นโยบายการท�าธุรกิจหลักทรัพย์ในประเทศเวียดนาม	โดยจะมุ่งเน้นการด�าเนิน
ธุรกิจผ่านบริษัทฯหลักทรัพย์	เคทีซีมีโก้	จ�ากัด	ซึ่งเป็นบริษัทฯร่วมเป็นหลัก	โดย
ปัจจุบันมีสาขาเปิดด�าเนินงานที่นครโฮจิมินห์	ประกอบกับบริษัทฯไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ของ	TCSC
	 หลังจากขายหุ้นขายหุ้น	18.88%ใน	บริษัทหลักทรัพย์	ThanhCong	
securities	Company	J.S.C	(“TCSC”)	ท�าให้บริษัทฯไม่มีสัดส่วนในการถือหุ้นอีก
ต่อไป

ZMICO	ขายหุ้น	18.88%	ในบล.Thanh	
Congท่ีเวียดนาม	ให้	Le	Anh	Vien	2.

	 นายศุภนันท์	ฤทธิไพโรจน์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท	อินเตอร์	

ฟาร์อีสท์	เอ็นเนอร์ยี่	คอปอร์เรชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)	IFEC	เปิดเผยว่า	การที่

บริษัทฯซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ได้มีมติ

จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่11/2560	เมื่อวันที่	3	สิงหาคม	2560	

อนุมัติให้บริษัท	อินเตอร์	ฟาร์อีสท์	วินด์	อินเตอร์เนชั่นแนลจ�ากัด	("IWIND")	

เข้าท�าสัญญาซื้อขายหุ้น	เพื่อขายหุ้นใน	บริษัท	ลมลิกอร์	จ�ากัด	("LLG")	ให้กับ

นายสุเมธ	สุทธภักติ	("ผู้ซื้อ")	นั้น

	 บริษัทฯ	ขอแจ้งว่า	เมื่อวันที่	15	มิถุนายน	2561	คู่สัญญาได้ปฎิบัติตาม

เงื่อนไขสัญญาซื้อขายหุ้นครบถ้วน	โดยบริษัทฯ	ได้โอนหุ้นให้แก่ผู้ซื้อเป็นที่

เรียบร้อยแล้ว

3.
IFEC	เผย	IWIND	โอนหุ้น	LLG	ให้	สุเมธ	สุทธภักติ	

แล้ว	เหตุคู่สัญญาได้ปฎิบัติตามเง่ือนไขสัญญาซื้อขาย

หุ้นครบถ้วน

4.
	 ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	(ก.ล.ต.)	ได้
รับแบบรายงานการจ�าหน่าย	หุ้นของบมจ.	แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส	(listed)	โดย	
นางสาว	อ�าพันธ์	แปงค�าซึ่งเป็นการจ�าหน่าย	เมื่อวันที่	13/06/2561	จ�านวนหลัก
ทรัพย์ที่จ�าหน่ายคิดเป็น	-0.2%	ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการจ�านวน
หลักทรัพย์ภายหลังการจ�าหน่ายคิดเป็น	4.87%	ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
กิจการ

	 ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	(ก.ล.ต.)	ได้
รับแบบรายงานการจ�าหน่าย	หุ้นของบมจ.	โนเบิล	ดีเวลลอปเมนท์	(listed)	โดย	
นาย	วรุตม์	สมะลาภาซึ่งเป็นการจ�าหน่าย	เมื่อวันที่	12/06/2561
จ�านวนหลักทรัพย์ที่จ�าหน่ายคิดเป็น	-6.64%	ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
กิจการจ�านวนหลักทรัพย์ภายหลังการจ�าหน่ายคิดเป็น	0.0%	ของสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของกิจการ
	 พร้อมรายงานการจ�าหน่าย	หุ้นของบมจ.	โนเบิล	ดีเวลลอปเมนท์	(listed)
โดย	Mr	STEPHANE	MICHEL	ROSALES	SEDANO	ซึ่งเป็นการจ�าหน่าย	เมื่อวัน
ที่	12/06/2561	จ�านวนหลักทรัพย์ที่จ�าหน่ายคิดเป็น	-22.83%	ของสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของกิจการจ�านวนหลักทรัพย์ภายหลังการจ�าหน่ายคิดเป็น	0.0%	ของ
สิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

5.
วรุตม์	สมะลาภา	-	STEPHANE	MICHEL	

ROSALES	SEDANO	ขายหุ้น	NOBLE	6.64%	

และ	22.83%	หมดเกล้ียง

6.
	 นางสาวเพชรลดา	พูลวรลักษณ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท	เมเจอร์	ดี
เวลลอปเม้นท์	จ�ากัด	(มหาชน)MJD		เปิดเผยว่า	เมเจอร์	ดีเวลลอปเม้นท์	เตรียม
จัดงาน	‘MAESTRO	MASTERFUL	LIVING’	ครั้งแรกกับการสร้างสรรค์การจัดแสดง
ในรูปแบบ	Art	exhibition	ที่ถ่ายทอดแนวคิดและความหมายในทุกรายละเอียดของ
การพัฒนาคอนโดมิเนียมโลว์ไรส์ภายใต้แบรนด์	MAESTRO	(มาเอสโตร)	พร้อมเปิด
ตัว	3	คอนโดมิเนียม	ตกแต่งครบพร้อมอยู่	ได้แก่	มาเอสโตร	01	สาทร-เย็นอากาศ	
ใกล้	MRT	ลุมพินี	และ	BTS	ศาลาแดง,	มาเอสโตร	03	รัชดา-พระราม	9	ใกล้	MRT	
พระราม	9	และมาเอสโตร	14	สยาม-ราชเทวี	ใกล้	BTS		ราชเทวี	เพียง	300	เมตร	
ราคาเริ่มต้นที่	3.8	ล้านบาท	จัดโปรโมชั่นมอบส่วนลดพิเศษเฉพาะภายในงานสูงสุด
ถึง	200,000	บาท	ฟรีเฟอร์นิเจอร์	และฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอน	ตั้งแต่วันที่	21–24	
มิถุนายน	2561	ที่	ลานเซ็นทรัล	คอร์ท	ชั้น	1	ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
	 มาเอสโตรเป็นแบรนด์คอนโดมิเนียมโลว์ไรส์	8	ชั้น	ที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่าง
ดี	เนื่องด้วยดีมานด์ของคอนโดมิเนียมโลว์ไรส์ที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง	เพราะขนาด
โครงการที่ไม่ใหญ่	จ�านวนห้องชุดในโครงการมีไม่มาก	ท�าให้ตอบโจทย์การใช้ชีวิต
คนเมือง	ที่ต้องการความสงบและเป็นส่วนตัว	รวมไปถึงปล่อยเช่าได้ง่าย	เพราะ
จ�านวนห้องน้อยกว่าคอนโดมิเนียมไฮไรส์	เหมาะส�าหรับการอยู่อาศัยและการลงทุน
เพื่อปล่อยเช่า	จึงท�าให้แบรนด์มาเอสโตรประสบความส�าเร็จปิดการขายไปแล้ว	2	
โครงการ	คือ	มาเอสโตร	12	ราชเทวี	จ�านวน	124	ยูนิต	มูลค่าโครงการ	590	ล้าน
บาท	และมาเอสโตร	07	อนุสาวรีย์ชัยฯ	จ�านวน	171	ยูนิต	มูลค่าโครงการ	800	ล้าน
บาท	ทั้งนี้คาดว่าคอนโดมิเนียมแบรนด์มาเอสโตร	3	โครงการตกแต่งพร้อมอยู่	คือ	
มาเอสโตร	01	สาทร-เย็นอากาศ,	มาเอสโตร	03	รัชดา-พระราม	9	และมาเอสโตร	14	
สยาม-ราชเทวี	ที่น�ามาเปิดตัวงาน	MAESTRO	MASTERFUL	LIVING	จะได้รับการ
ตอบรับเป็นอย่างดี	ตั้งเป้ายอดขายในงานที่	400	ล้านบาท	มั่นใจยอดขายเป็นไปตาม
เป้าแน่นอน”	คุณเพชรลดา	กล่าว

MJD	รุกหนัก	Q2/61	ลุยจัดงาน	‘MAESTRO	
MASTERFUL	LIVING’	ต้ังเป้ายอดขายงาน	
400	ล้านบาท

อ�าพันธ์	แปงค�า	ขายหุ้น	FANCY	0.2%	
คงเหลือ	4.87%
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	 คุณโศภชา	ด�ารงปิยวุฒิ์	ประธานกรรมการบริหาร	บมจ.กันกุล

เอ็นจิเนียริ่ง	(GUNKUL)	พร้อมผู้บริหารร่วมน�าเสนอข้อมูลของบริษัทฯ	

ประจ�าไตรมาส	1/2561	ต่อนักลงทุน	นักวิเคราะห์	และสื่อมวลชน	ในงาน	

Opportunity	Day	โดยบริษัทฯ	ได้ฉลองครบรอบ	36	ปี	พลิกโฉม	

รีแบรนด์ดิ้ง	แบรนด์ใหม่	ภายใต้แนวคิด	“Not	Only	the	Energy,	We	

Care”	เพื่อเตรียมความพร้อมรับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง	และเปิดกว้าง

หาพันธมิตรร่วมธุรกิจ	รวมถึงรุกตลาดต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น	เพื่อเป้า

หมายสู่	1,000	เมกะวัตต์	และเตรียมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่	คือ	“GROOF”	

พลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ระดับครัวเรือน	ในวันที่	29	มิถุนายน	2561	นี้		

	 นางสาวพจนีย์พร	ช�านาญภักดี	ผู้อ�านวยการ	–	ทรัพยากรบุคคล	
“เคทีซี”	หรือ	บริษัท	บัตรกรุงไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	พร้อมด้วยนิสิต	–	
นักศึกษาฝึกงานในโครงการ	KTC	LEARN	&	EARN	เข้ารับฟังการบรรยาย
และแลกเปลี่ยนความรู้การท�างานของสตาร์ทอัพที่น�าบทบาทของ
เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องในการด�าเนินธุรกิจ	ทั้งในระดับประเทศและระดับ
อาเซียนในกิจกรรม	“Digital	#Me”	ครั้งที่	1	ตอนรู้เท่าทันเทคโนโลยีระดับ
อาเซียน	โดยมีนางสุทธิพรรณ	นุชฉายา	Deputy	Managing	Director	–	
C	asean	ให้เกียรติต้อนรับพร้อมเล่าประวัติความเป็นมาของ	C	asean	ร่วม
ด้วยนางสาว	นันทัชพร	จิระวิชชาสกุล	Community	Creator	และนายวา
โยธิพล	อัศววงค์สกุล	Project	Coordinator	เป็นวิทยากรพิเศษ	นอกจาก
นั้นน้องๆ	ในโครงการฯ	ยังได้ทดลองสัมผัสเทคโนโลยีเสมือนจริง	Virtual	
Reality	(VR)	ด้านการท่องเที่ยว	โดยมีนางสาวเบญจรัตน์	ณ	ถลาง	
Creative	Director	–	บริษัท	อินโฟเฟด	จ�ากัด	หนึ่งในธุรกิจสตาร์ทอัพให้
เกียรติบรรยายและร่วมสาธิตการใช้งาน	ณ	C	asean	อาคารซีดับเบิ้ลยู	
ทาวเวอร์	เมื่อเร็วๆ	นี้

GUNKUL	เรียกความเชื่อมั่น

เคทีซีจัดกิจกรรม	“Digital	#Me”	ครั้งที่	1	ตอนรู้
เท่าทันเทคโนโลยีระดับอาเซียนจุดประกายความคิด
นักศึกษาในโครงการ	KTC	LEARN	&	EARN

1. 2.
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	 มอบเรือ:	บจก.สกุลฎ์ซี	อินโนเวชัน	หรือ	Sakun	C	ประกอบธุรกิจรับ

ออกแบบ	ประกอบเรืออลูมิเนียมและยานพาหนะอื่นๆ	ซึ่งเป็นบริษัทฯย่อย

ของ	บมจ.ชัยวัฒนา	แทนเนอรี่	กรุ๊ป	หรือ	CWT	โดยมี	นายวีระพล	ไชย

ธีรัตต์	(ที่	3	จากขวา)	กรรมการผู้จัดการ	บมจ.ชัยวัฒนา	แทนเนอรี่	กรุ๊ป	

หรือ	CWT	พร้อมด้วย	นายน�าชัย	สกุลฎ์โชคน�าชัย	(ที่	2	จากซ้าย)	ประธาน

กรรมการ	บจก.สกุลฎ์ซี	อินโนเวชัน	หรือ	Sakun	C	มอบเรือ	Speed	Boat	

สมทบโครงการ	“ก้าวคนละก้าว”	ให้แก่นายอาทิวราห์	คงมาลัย	หรือ	“ตูน	

บอดี้สแลม”	เพื่อน�าไปมอบให้กับโรงพยาบาลหลังสวน	จังหวัดชุมพร	ซึ่งมี	

นพ.ศักดิ์สิทธิ์	รัตนวงษ์	(ที่	4	จากขวา)	ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลหลังสวน	

เป็นผู้รับมอบ	เพื่อน�าไปใช้ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย	เนื่องจากที่ผ่านมาโรง

พยาบาลหลังสวน	ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทุกปี	ณ	บจก.สกุลฎ์ซี	อิน

โนเวชัน	อ�าเภอบางปลาม้า	จังหวัดสุพรรณบุรี	เมื่อเร็วๆ	นี้

	 โรดโชว์นายชวลิตจันทรรัตน์	(ที่	4	จากขวา)	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	

นายอิศรินทร์	ภัทรมัย	(ที่	5	จากซ้าย)	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

อาวุโส	ส�านักบัญชีและการเงินองค์กร	(CFO)	บริษัท	ทีม	คอนซัลติ้ง	เอนจิ

เนียริ่ง	แอนด์	แมเนจเมนท์	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	TEAMG	เป็นผู้ให้บริการ

ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม	และสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ	(Integrated	

Consulting	Services)และจัดท�ารายงานประเมินผลกระทบด้านสิ่ง

แวดล้อม	(EIA)น�าเสนอข้อมูลรายละเอียดหลักทรัพย์แก่นักลงทุนเพื่อเข้า

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยมีนายสมภพ	ศักดิ์พันธ์

พนม	(ที่3จากขวา)ประธานกรรมการ	นายปริญญา	วงศ์เพชรขาว	(ที่	1	

จากขวา)	ผู้อ�านวยการฝ่าย	บริษัทแอสเซท	โปร	แมเนจเม้นท์	จ�ากัด	หรือ	

APM	ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินพร้อมด้วยนางสาวกัญญารัตน์	ประพิณ

วณิชย์	(ที่	2	จากซ้าย)	รองกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์	ฟินันเซีย	

ไซรัส	จ�ากัด(มหาชน)	ในฐานะผู้จัดการการจัดจ�าหน่ายหุ้นได้น�าเสนอข้อมูล

ต่อนักลงทุน	เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก	

(IPO)	ณ	โรงแรมสีมาธานี	จังหวัดนครราชสีมา	เมื่อเร็ว	ๆ	นี้

Sakun	C	มอบเรือ	Speed	Boat	สบทบ	โครงการ	

“ก้าวคนละก้าว”

TEAMG	โรดโชว์	จังหวัดนครราชสีมา

3.
4.
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